

๗๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วันที่ 19 ๒๗
 วันที่ 20 พ.ค. 2556
 เวลา 13:32



ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ ๓ ๑๘๑

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
 กรมบัญชีกลาง
 ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองคลัง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 เลขที่ 564
 วันที่ 20 พ.ค. 2556
 เวลา 14.50

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือให้ส่วนราชการภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือดังกล่าว ต้องดำเนินการภายใต้บังคับระเบียบฯ ข้อ ๑๖ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฯ นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอย่างจำกัดลดจำนวนน้อยลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและพฤติกรรมผู้บริโภคให้ภาครัฐซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุด และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอุปสงค์และสนับสนุนให้เกิดอุปทานในตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐเป็นกลไกในการสร้างอุปสงค์ในตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงเห็นควรให้การสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับ “ฉลากเขียว” ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด และผ่านการประเมินมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว (ภายใต้คณะกรรมการโครงการฉลากเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม) และมีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รวมถึงเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ

/จึง ...

